



ประกาศสำนักงาน ก.พ.

เรื่อง แก้ไขและเพิ่มเติมรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรม
โครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.)
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๐

ด้วยสำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๐ ตามประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐ แล้ว พบว่ารายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมดังกล่าวในลำดับที่ ๑๗๑ จำนวน ๑ ราย มีความคลาดเคลื่อนเนื่องจากการจัดทำเอกสาร ดังนั้นสำนักงาน ก.พ. จึงขอยกเลิกรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกให้เข้ารับการฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมเสริมหลักสูตรนักบริหารระดับสูง (ส.นบส.) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐ รุ่นที่ ๑๐ ในลำดับที่ ๑๗๑ ออกจากประกาศสำนักงาน ก.พ. ลงวันที่ ๑๕ กันยายน ๒๕๖๐ ดังกล่าว ส่วนรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกคนอื่นให้คงไว้ตามเดิม

นอกจากนี้สำนักงาน ก.พ. ได้ตรวจสอบและพิจารณาความชัดเจนของเอกสารต่าง ๆ ที่ผู้สมัครเข้ารับการอบรมได้ยื่นไว้ก่อนวันปิดรับสมัคร (มิใช่พิจารณาเอกสารที่ส่งไม่ครบภายหลัง) แล้ว เห็นว่าผู้สมัครเข้ารับการอบรมในครั้งนี้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดในประกาศรับสมัครเพิ่มเติมอีกจำนวน ๒๓ ราย ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

กระทรวงการต่างประเทศ

๑	นายวิฑิต เกาวัฒนาสุข	อัครราชทูตที่ปรึกษา สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง	สำนักงานปลัดกระทรวงการ ต่างประเทศ
---	----------------------	--	--------------------------------------

กระทรวงคมนาคม

๒	นายยืนยง ตั้งเปรมศรี	ผู้อำนวยการสำนักแผนงาน	สำนักงานนโยบายและ แผนการขนส่งและจราจร
---	----------------------	------------------------	--

กระทรวงศึกษาธิการ

๓	นายไพศาล ปันแดน	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาสุพรรณบุรี เขต ๓	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
---	-----------------	--	---

๔	นายประจักษ์ ช่างเรือ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาภูเก็ต	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๕	นายชนาธิป สำเร็จ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๔	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๖	นายศุภสิน ภูศรีโสม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาขอนแก่น เขต ๓	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๗	นายนิത്യ พรหมประสิทธิ์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาปัตตานี เขต ๒	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๘	นางละออตา พงษ์ฤทัศน์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาหนองบัวลำภู เขต ๑	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๙	นายสุนาจ แก้วสุข	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษาพัทลุง เขต ๒	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๐	นายพยอม วงษ์พูล	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาสุโขทัย เขต ๑	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๑	นายถาวร คุณิรัตน์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาอุบลราชธานี เขต ๔	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๒	นายสังกร รักชูชื่น	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๓	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๓	นายภูมิพัทธ์ เรืองแหล่	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาการสสินธุ์ เขต ๒	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๔	นายสุวิทย์ มุกดาภิรมย์	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาลำพูน เขต ๒	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๕	นายสมศักดิ์ ทองเนียม	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา มัธยมศึกษา เขต ๑๘	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๖	นายรัตนภูมิ โนสุ	ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่ การศึกษา ประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต ๒	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน

๑๗	นายธีร์ ภวังคนันท์	ผู้อำนวยการศูนย์เฉพาะกิจคุ้มครอง และช่วยเหลือเด็กนักเรียน	สำนักงานคณะกรรมการ การศึกษาขั้นพื้นฐาน
๑๘	นางสาววราภรณ์ รุ่งตระการ	ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและพัฒนา สหรณะบุคลากร	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
๑๙	นายภาสกร เหมกรณ์	นักวิชาการศึกษาเชี่ยวชาญ รักษาการในตำแหน่งที่ปรึกษาด้าน กิจการอุดมศึกษาเอกชน	สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
๒๐	นายกิตติธเนศ พันธุ์ภาณุฉัตร	ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
๒๑	นายธานินทร์ ชลจิตต์	ศึกษาธิการจังหวัดชลบุรี	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
๒๒	นายปริญญา ธรเสนา	ศึกษาธิการจังหวัดนครพนม	สำนักงานปลัดกระทรวง ศึกษาธิการ
กระทรวงอุตสาหกรรม			
๒๓	นายศุภกิจ บุญศิริ	ผู้อำนวยการสำนักเทคโนโลยีความ ปลอดภัย	กรมโรงงานอุตสาหกรรม

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๐

(นายปิยวัฒน์ ศิวรักษ์)

รองเลขาธิการ ก.พ. ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการ ก.พ.